

ฉะพปชร.สามท้าว

ปชป.สวนปมลด.ช่อม พท.ชัด'องครักษ์รมต.'

บานทะโร่ ตึกเลือกตั้งช่อมเมืองคอน ทำ 2 พรรคพัดกันหัว โฆษก ปชป.ไชยเด็ก พปชร.อย่า สามท้าว บิดเบือนใส่ร้ายกัน "นิพิฏฐ์" ไล่ "รงค์" ไปเคลียร์ปมเสียบบัตรแทนกันก่อน ★ มีต่อหน้า 6

ฉะ พปชร. ☆ ต่อจากหน้า 1 "สัณหพจน์" เยียเสาไฟฟ้าลั่นมนต์ ไม่มีใครตีตราของเก้าอี้ได้ได้อีกแล้ว เสรีรวมไทยส่งหน้าใหม่ลงชิง "ชวน" บอกฝ่ายค้านไม่ต้องเปิดข้อสอบก่อน พท.ชัดที่มองครักษ์ทำเพื่อนาย "แรมโบ้" บู่อีกพาดพิงเมื่อไหร่แจ้ง 112 แน่ "เสรีฯ" มินไม่สั่ง "สิระ" ยุติหน้าที่ ส.ส. "ทศพร" ปลูกมีคนจ้องลั่นตั้ง กสทช.อธิบดีป่าไม้แจ้งจับ "แม่-ธนาธร" ใช้ น.ส.ธ.ปลอมฟ้องกราวรูดยัน 5 จนท. ศาลรับคดี "ไมค์" ฟ้องตร.ละเมิด

ศึกเลือกตั้งช่อม ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 3 ทำ 2 พรรคร่วมรัฐบาลขบเกลียวกันหนัก สาดน้ำลายใส่กันไปมาล่าสุดนายรามศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ออกมาตอกกลับ ส.ส.นครศรีธรรมราช หลังประหารรัฐ พุดบิดเบือนใส่ร้ายพร้อมฝากผู้ใหญ่ในพรรคแกนนำรัฐบาลเตือนเด็กๆอย่าเล่นการเมืองสามท้าวแบบนี้

ศึกเมืองคอนทำ 2 พรรคพัดกันหัว

เมื่อวันที่ 4 ก.พ. ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายรามศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แถลงตอบโต้กลุ่ม ส.ส.ภาคใต้พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่กล่าวพาดพิงพรรคประชาธิปัตย์ ว่าหลักการในการอยู่ร่วมกันคือต้องให้เกียรติกันบนพื้นฐานของความถูกต้อง การคิดถึงส่วนบุคคลสามารถทำได้ แต่การมาบิดเบือนใส่ร้ายพรรคอย่างนี้ไม่ถูก การส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งช่อม ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 3 ของแต่ละพรรคทำได้อยู่แล้วแต่การอ้างมารยาททางการเมืองว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ควรส่งลงในเขตนี้เพราะเคยทุจริตนั้น เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริง ที่นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช ถูกตัดสินโทษ ศาล

รัฐธรรมนูญขึ้นในเรื่องคุณสมบัติ ส่วนคดีอาญาที่ศาลตัดสินเป็นเรื่องการเลือกตั้งนายก อบจ.นครศรีธรรมราช ปี 2556 ไม่เกี่ยวข้องกับพรรค และคดียังไม่ถึงที่สุดอยู่ในชั้นศาลอุทธรณ์ ไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งช่อมครั้งนี้ อย่าพุดโยงให้สังคมเข้าใจผิด

ไชยเด็ก พปชร.อย่าสามท้าว

นายรามศกล่าวอีกว่ามี ส.ส.พปชร.บางคนบอกว่าถ้าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ทุจริตในการเลือกตั้งที่ผ่านมา คงได้ที่นั่งในเขตนี้ไปแล้วนั้น นี่คือการบิดเบือนใส่ร้ายพรรคประชาธิปัตย์ การเลือกตั้งที่ผ่านมาในเขตนี้ไม่มีการทุจริต ถ้าทุจริตกตด.ลงไม่ปล่อยมาถึงทุกวันนี้ ประเด็นนี้พรรคประชาธิปัตย์เสียหายเป็นการใส่ร้ายอย่าเล่นการเมืองแบบสามท้าวผู้ใหญ่ในพรรค พปชร.ควรเตือนบุคคลเหล่านี้ด้วย

ย้อนไปเคลียร์ปมเสียบบัตรก่อน

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าก่อนที่นายรงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรค พปชร. จะพุดพาดพิงคนอื่นเรื่องทุจริตเลือกตั้งนั้น อยากให้ตอบคำถามให้ได้ก่อนว่าวันที่เกิดเหตุการณ์เสียบบัตรแทนกันตอนลงมตร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2563 นายรงค์อยู่ที่ไหน อยู่ในห้องประชุมสภาหรือไม่ และควรระมัดระวังคำพุดด้วยเพราะเข้าข่ายหมิ่นประมาท "สัณหพจน์" เยียเสาไฟฟ้าลั่นมนต์

ด้านนายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.นครศรีธรรมราช รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า พปชร.ไม่สนับสนุนให้มีการตีตราของว่าใครเป็นเจ้าของพื้นที่ ยืนยันจะไม่มีการฮั้วกันทางการเมืองแต่เป็นการเพิ่มช่องทางตัวเลือกมากขึ้น 30 ปีที่ผ่านมาที่น้องประชาชนในพื้นที่นครศรีธรรมราช ต้องเผชิญ

กับคำว่าพรรคของเราคนของเรามาตลอด คนภายนอกอาจมองว่าพื้นที่นี้มีแค่พรรคเดียว แต่สถานการณ์ปัจจุบันเปลี่ยนไปแล้ว ในสนามเลือกตั้งไม่มีใครเป็นเจ้าของพื้นที่ที่แท้จริง นอกจากประชาชน การเลือกตั้งที่เป็นหัวใจสำคัญในระบอบประชาธิปไตย ควรมาจากคะแนนเสียงที่บริสุทธิ์ของประชาชน เราเพียงเสนอตัวเป็นตัวเลือกของประชาชน ไม่ใช่การตีตราของว่าพื้นที่นี้เป็นของฉันและเชื่อว่าการฮั้วกันไม่ใช่หนทางสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริง

เสรีรวมไทยส่งหน้าใหม่ลงชิง

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวว่า นายจำเริญ เสนากัสปี ที่พรรคเตรียมเสนอชื่อลงสมัครเลือกตั้งช่อม ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 3 ได้ขอสละสิทธิ์เพื่อไปลงสมัครเลือกตั้งท้องถิ่น พรรคจึงส่งผู้สมัครคนใหม่คือ นายอภิวิชญ์ รยนตรีกาล อดีตผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ที่ขณะนี้เข้ามาเป็นสมาชิกพรรคเสรีรวมไทยแล้ว 1 ปี อยู่ จ.นครศรีธรรมราช มา 10 ปี เข้าเกณฑ์เป็นผู้สมัครได้ จึงลงนามรับรองให้เป็นผู้สมัครในนามพรรคและเป็นตัวแทนในนามพรรคร่วมฝ่ายค้านแล้ว แม้จะเป็นผู้สมัครหน้าใหม่แต่พรรคเสรีรวมไทยพร้อมผู้สืบทอดอย่างเต็มที่อยากให้ชาวนครศรีธรรมราช ลองคิดว่าจะเลือกเผด็จการหรือประชาธิปไตย ถ้าต้องการเผด็จการลงหลับตาจะเห็นอนาคตประเทศไทยมืดตลอด

"ชวน" ซี่ฝ่ายค้านไม่ต้องเปิดข้อสอบ

ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีวิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านที่ยังไม่สามารถตกลงเรื่องกรอบเวลาการอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ว่า นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร นัดหารืออีกครั้งวันที่ 5 ก.พ. ขอให้พุดคุยกันก่อน พยายามทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามหลักประชาธิปไตย ส่วนที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีระบุว่าหากมีบางประเด็นผู้เสี่ยงสามารถประชุมลับได้นั้นการประชุมมีกฎเกณฑ์สมาชิกทุกคนรับรู้กระบวนการ ทุกคนทราบคืออะไรพุดได้หรือไม่ได้เป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้ว เมื่อถามว่านายวิรัช รัตนเศรษฐ์ ประธานวิปรัฐบาล ขอให้ฝ่ายค้านนำหลักฐานเอกสารและคลิปวิดีโอที่จะอภิปรายมาแสดงก่อน ทำให้ฝ่ายค้านกังวลข้อสอบจะรั่ว นาย

ละเอียด พบเจ้าหน้าที่ภาครัฐทั้งเจ้าพนักงานที่ดิน และเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ร่วมกันออกเอกสาร สิทธิที่ดิน น.ส.3 ก. ทั้ง 60 แปลง เนื้อที่ 2154-3-82 ไร่ ประกอบด้วย นายวานิช ธรรมวิเศษเจ้าหน้าที่ พิสูจน์สอบสวน นายรวม ชลิตโกมุท เป็นผู้ช่วย ผู้กำกับภาคสนาม นายไพโรจน์ รัตนิสาสนนท์ เป็นผู้ควบคุมสาย นายโกศล ลักษิตานนท์ เป็นผู้ลงนามเห็นควรออก น.ส.3 ก. นายเฉลิมวงศ์ สรรพศิริ ปลัดอำเภอ ทำการแทนนายอำเภอจอมบึง ลงนามคำสั่งให้ออกเอกสาร น.ส.3 ก. ตั้งแต่วันที่ 2521 เห็นว่าเป็นการกระทำที่เชื่อได้ว่าผิดตาม พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ร.บ.ป่าไม้ ประมวลกฎหมาย ที่ดินตาม พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินและ ประมวลกฎหมายอาญากับนางสมพร น.ส.นาพรรณ นายธนธร และเจ้าหน้าที่ที่ร่วมกันกระทำความผิดอีก 5 คน รวมทั้งฟ้องแพ่งจำนวน 147,063,223.15 บาท

“ธนธร” แจงวิจารณ์ด้วยเจตนาดี

ที่ศาลอาญา ศาลนัดไต่สวนคำคัดค้านของ นายธนธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ที่ยื่นขอให้ศาลพิจารณาเพิกถอนคำสั่งของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ที่ร้องต่อศาล ขอให้ปิดคลิปไลฟ์วิพากษ์วิจารณ์การจัดหาวัคซีน ป้องกันโควิด-19 มีการพาดพิงถึงสถาบัน สำหรับการไต่สวนวันนี้เป็นการพิจารณาเนื้อหากระทบต่อ ความมั่นคง ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์หรือไม่ ไม่เกี่ยวกับความผิดตาม ป. อาญามาตรา ๒๒ ต่อมา นายธนธรขึ้นเบิกความมีเนื้อหาสรุปว่า เหตุผลที่ ออกมาไลฟ์เพราะเป็นห่วงเรื่องการจัดการวัคซีนของ รัฐบาลไม่เหมาะสม ครอบคลุมประชากรน้อยเกินไป แผนการฉีดวัคซีนล่าช้า ทำให้ประเทศเสียหายเดือนละ 2.5 แสนล้านบาท ทั้งนี้ศาลได้ตามนายธนธรถึงการ ใช้คำว่า “วัคซีนพระราชทาน” นายธนธรชี้แจงว่า ตอนแรกคนเข้าใจเรื่องนี้ว่าเป็นวัคซีนพระราชทาน เพราะนายกฯและหน่วยงานรัฐเป็นผู้ใช้คำนี้ ตน ไม่ได้เป็นผู้เริ่มใช้ การที่หน่วยงานรัฐนำคำนี้มาใช้ จึงไม่เหมาะสม ไม่ควรทำถ้าเกิดความผิดพลาดจะ กระทบสถาบันได้

ทนายดีอีเอสย้ำคำพูดบิดเบือน

จากนั้นพยานฝ่ายผู้ร้อง อาทิต นักรักษาการ คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการของดีอีเอสและนายทศพล เพ็งส้ม ทนายความ ขึ้นเบิกความพอสรุปได้ว่า การ ไลฟ์ของนายธนธรเป็นการชี้แจงให้ประชาชนตั้ง คำถามให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการถือหุ้นบริษัท มี ผลกระทบทำให้เกิดการแสดงความคิดเห็นในสื่อ สาธารณะ และมีการบิดเบือนว่ารัฐบาลสั่งซื้อวัคซีน

ป้องกันโควิดจากบริษัท แอสตราเซนเนกาแล้วจากนั้น บริษัทดังกล่าวจึงไปว่าจ้างบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ ให้ผลิตวัคซีนป้องกันโควิด นายธนธรชี้แจงให้เห็น ว่าถ้าหากบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ผลิตวัคซีนโควิดล่าช้า หรือไม่ได้คุณภาพ จะเกิดความเสียหายกับผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่ได้กล่าวถึงว่าตามกฎหมายแล้วกรรมการผู้มี อำนาจของบริษัท ต้องรับผิดชอบมากกว่าหลังการ ไต่สวนเสร็จสิ้นศาลกำหนดนัดฟังคำสั่งคดีนี้ในวันที่ 8 ก.พ. เวลา 10.00 น.

☆ มีต่อหน้า 12

ฉะ พปชร. ☆ ต่อจากหน้า 7 “ทศพร” ปูดมีคนจ้องล้มตั้ง กสทช.

ที่รัฐสภา นพ.ทศพร เสรีรักษ์ อดีต ส.ส.แพร่ พรรคเพื่อไทย ยื่นหนังสือถึงนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เพื่อเร่งรัดให้สรรหาคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ชุดใหม่โดยเร็ว นพ.ทศพรกล่าวว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนมีกระบวนการ จ้องล้มการสรรหากสทช.ชุดใหม่เนื่องจากคนของ ผู้มีอำนาจในรัฐบาลไม่ได้อยู่ใน 14 คนที่เลือกมา ต้องการให้คัดเลือกใหม่ให้คนของผู้มีอำนาจเข้าไป เป็น กสทช. ขอเรียกร้องให้คัดเลือก กสทช.ให้ แล้วเสร็จในสิ้นเดือน ก.พ. และขอให้จับตาการทำ หน้าที่ของ ส.ว. เพราะมีข่าวว่า มีกระบวนการลอบบี ส.ว. ให้ล้มการคัดเลือกครั้งนี้ กสทช.มีผลประโยชน์ มหาศาล ข้อมูลเรื่องนี้ถูกส่งให้พรรคฝ่ายค้าน ไม่แน่ใจ ว่าจะถูกนำไปอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่เพราะโยง ถึงบุคคลในรัฐบาล

ศาลรับคดี “ไมค์” ฟ้อง ตร.ละเมิด

ที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ นายภาณุพงษ์ จาดนอก หรือไมค์ ระยอง และนายณัฐชนน พยัมพันธ์ เป็น โจทก์ยื่นฟ้อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ฐานละเมิดกรณีที่โจทก์ทั้ง 2 ไปยื่นอุทธรณ์ ที่ฝั่ง ตรงข้ามโรงแรมตีวารี ดีว่า เซ็นทรัลระยอง อ.เมือง ระยอง ประท้วง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ระหว่างลงพื้นที่ จ.ระยอง เมื่อ ก.ค.63 เพื่อให้ รับผิดชอบที่ปล่อยปละละเลยให้นายทหารสัญญาบัตร อธิบดีติดเชื้อโควิด-19 ออกจากพื้นที่กักตัวต่อมา ถูกตำรวจจับกุม จึงขอเรียกค่าสินไหมทดแทนจาก จำเลยปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอันเป็นการละเมิดต่อ โจทก์ทั้ง 2 คิดค่าเสียหายที่จำเลยต้องชดใช้แก่โจทก์ ทั้ง 2 ทั้งหมดรวมคนละ 500,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับตั้งจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระให้แก่โจทก์ ศาลรับคำฟ้องไว้เป็น คดี พ.293/2564 เพื่อนัดชี้สองสถานวันที่ 14 มิ.ย.